

## บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

### เรื่อง ยกมาตรฐานการชั่งขายทองคำให้กับร้านค้าทองคำทั่วประเทศ

กรมการค้าภายใน ประชุมร่วมกับสมาคมผู้ค้าทอง และประธานชมรมผู้ค้าทองในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ถึงความร่วมมือในการยกมาตรฐานการชั่งขายทองคำในประเทศ เนื่องจากทองเป็นสินค้าสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยใช้เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศ เครื่องมือในการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและใช้สำรองแทนธนบัตร นอกจากนี้ ประชาชนนิยมใช้เป็นเครื่องประดับ ซึ่งเป็นของขวัญรางวัลที่มีราคาแพง

การชั่งขายในท้องตลาดทอง 1 บาท มีน้ำหนัก 15.16 กรัม การชั่งทองควรต้องใช้เครื่องชั่งที่มีค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง เพื่อให้สามารถแสดงค่าน้ำหนักของทองได้อย่างละเอียดเที่ยงตรง เพราะความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักเพียงเล็กน้อยย่อมมีผลต่อราคาที่ซื้อขาย ด้วยเหตุดังกล่าว กรมการค้าภายใน จึงได้เข้ามากำกับดูแลเพื่อให้การชั่งขายมีมาตรฐานสากล เที่ยงตรง โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกำหนดให้ร้านค้าทองต้องใช้เครื่องชั่งดิจิทัลที่อ่านค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง รวมทั้งกำหนดให้มีการวางเครื่องชั่งดังกล่าวในลักษณะที่ให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายสามารถเห็นและ อ่านค่าน้ำหนักได้ชัดเจนพร้อมกัน หากไม่สามารถวางในลักษณะที่กำหนดได้ จะต้องจัดให้มีจอแสดงผลเพิ่มขึ้นอีก 1 จุด สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอ่านค่าน้ำหนักในขณะทำการชั่งทองได้พร้อมกัน นอกจากนี้ ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดให้ผู้จำหน่ายแสดงราคาทองรูปพรรณและค่ากำเหน็จ เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อขาย

กรมการค้าภายใน ได้รณรงค์ให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งที่ผ่านมาร้านค้าทองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเอาวัดเอาเปรียบเรื่องน้ำหนักน้อยลง และปัจจุบันร้านค้าทองส่วนใหญ่ได้

มีการใช้เครื่องชั่งตวงวัด 2 ตำแหน่ง แต่ก็ยังมีร้านค้าของบางร้านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดทำ**โครงการร้านค้าทองคำเครื่องชั่งมาตรฐานดีเด่น** เพื่อมอบเครื่องหมายร้านค้าทองคำเครื่องชั่งมาตรฐานดีเด่นที่มีสัญลักษณ์รูปมือพนมให้กับร้านค้าทองคำที่ใช้เครื่องชั่งและปฏิบัติถูกต้องตามประกาศดังกล่าว ซึ่ง**ขณะนี้มีร้านค้าทองคำทั่วประเทศได้รับเครื่องหมายดังกล่าวแล้วจำนวน 719 ราย และมีร้านค้าทองคำสมัครเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 3,000 ราย** ซึ่งจะได้มีการออกไปสำรวจและตรวจสอบ และมอบเครื่องหมายร้านค้าทองคำเครื่องชั่งมาตรฐานดีเด่นแก่ร้านค้าทองคำที่ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป หากพบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

นอกจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรมการค้าภายใน จะได้มีการร่วมมือกับสมาคมผู้ค้าทอง ชมรมผู้ค้าทอง ออกไปแนะนำการใช้เครื่องชั่ง การปิดป้ายแสดงราคา และการพัฒนามาตรฐานการจำหน่ายทองด้านอื่น ๆ ให้กับร้านค้าทองคำ โดยจะจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้เครื่องชั่งและกฎระเบียบอื่น ๆ ให้แก่ร้านค้าทองคำทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย

---